

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ชกมวยไทย ระดับ 6

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะทาง และเทคนิคในการปฏิบัติ มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุปได้ ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ผู้ชกมวย ให้คำแนะนำผู้ชกมวยบนเวทีในการควบคุมการแข่งขันกีฬามวยไทยอย่างเข้มงวดถูกต้องตามกฎหมาย กติกาและป้องกันไม่ให้นักมวยเกิดการบาดเจ็บเกินความจำเป็น ให้คำแนะนำแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลที่ดี สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามรูปแบบวิชาชีพและเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการบูรณาการและยึดด้านปฏิบัติหน้าที่ผู้ชกมวย สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ชกมวย บริหารจัดการกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตัดสินได้ ให้เกิดความยุติธรรมกับนักมวยทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ ยกย่องการทำหน้าที่ผู้ชกมวยที่มีความเป็นมืออาชีพ ควบคุมการแข่งขันการแข่งขันให้เกิดความปลอดภัย และเต็มไปด้วยความมีน้ำใจระหว่างนักมวยทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกีฬามวยไทย อีกทั้งทบทวนเนื้อหาในกติกาอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความเข้าใจและจดจำได้อย่างแม่นยำ สามารถเป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมแก่ผู้ชกมวยทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ชกมวย ผู้ควบคุมการแข่งขัน ประเมินผู้ชกมวย ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ชกมวยไทย ระดับขั้นสูง จะต้องมีความสอดคล้องดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชกมวยในรายการแข่งขันที่เป็นทางการ อย่างน้อย 5 รายการ และ จำนวนคู่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชกมวยรวมอย่างน้อย 120 คู่ ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยบันทึกในสมุดบันทึกประจำตัวที่ออกโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองหรือหนังสือรับรอง ได้แก่ ระดับ A license ขึ้นไป หรือ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้ชกมวยไทย ระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง จากการศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ หน่วยงานทางด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับรอง หรือ องค์กรมวยที่มีมาตรฐาน
3. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ชกมวยในระดับ 6 อย่างน้อย 1 ปี และทำหน้าที่เป็นผู้ชกมวยรวมอย่างน้อย 120 คู่ และบันทึกในสมุดบันทึกประจำตัวฯ จึงจะสามารถขอเลื่อนเข้ารับการประเมินในระดับต่อไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ชกมวย และผู้ตัดสิน กีฬามวยไทยสมัครเล่น กีฬามวยไทยอาชีพ กีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬามวยสากลอาชีพ และกีฬาที่แข่งขันกีฬามวยประยุกต์

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

X11.1	SPT-GHCJ-087A	ปฏิบัติการชี้ขาดของผู้ชี้ขาดมวยไทย
X11.3	SPT-QBUI-089A	ควบคุมการแข่งขันมวยไทย
X11.4	SPT-XIAP-090A	สร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ชี้ขาด
X11.5	SPT-DEBZ-091A	รายงานการปฏิบัติหน้าที่
X12.1	SPT-DCTE-092A	วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ชี้ขาด
X12.2	SPT-YKPH-093A	บริหารจัดการวิธีสื่อสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
X13.1	SPT-YFBC-094A	บริหารจัดการองค์ความรู้และการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ชี้ขาด
X13.2	SPT-QADA-095A	ปฏิบัติตนเพื่อรักษา ภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
X13.3	SPT-PWOZ-096A	ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล